



ฉบับที่ ๓๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ขอเชิญบุคลากร มรพส. ทั้งสายวิชาการ - สายสนับสนุน ร่วมต้อนรับองคมนตรี ในการติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว วันที่ ๓๐ ส.ค.นี้

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น ในการนี้ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้มีกำหนดเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวของ มรพส. ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีมหาวิทยาลัยฯ มีคำสั่งให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมศรีวิชัยโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โอกาสนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. องคมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังพื้นที่โครงการพัฒนาดังกล่าวของ มรพส. ณ โรงเรียนบ้านชำเตย (ปะกอบ - นางนุช อุบัติภัก) ต.ดินทอง อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งเยี่ยมชมมรดกนิทรรศการผลการดำเนินงานฯ จากนั้นในเวลา ๑๐.๐๐ น. จะรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ หอประชุมศรีวิชัยโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

ในการนี้ จึงขอให้บุคลากร มรพส. ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกท่าน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยสามารถรับคู่มือเพื่อรับประทานอาหารกลางวันได้ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุมฯ และรับประทานอาหารได้ที่ชั้น ๒ หอประชุมศรีวิชัยโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

นักเรียนสาธิตฯ เป็น ๑ ใน ๕๐ คน รวมค่ายฝึกทักษะฟุตบอลสตาร์โค้ชบาร์เซโลนา



ด.ญ.ธีรกานต์ ศรีนวล นักเรียนโรงเรียนสาธิต มรพส. ได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๕๐ คน ให้เข้าร่วมค่ายอบรมและฝึกทักษะด้านฟุตบอลกับสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา และสตาร์โค้ชจากสโมสรบาร์เซโลนา ในวันที่ ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สถาบันการพลศึกษาชลบุรี เพื่อทำการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย (คัดเลือกจาก ๕๐ คน เหลือ ๘ คน) เดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับผู้ฝึกสอนของสโมสรบาร์เซโลนา คัมป์นู ประเทศสเปน ข่าวสารศรีพิบูลฯ ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

มรพส. ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ ๓๕ เปิดชมรม “กตัญญูคลับ PSRU”



เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ ๓๕ จัดพิธีเปิดชมรม
“กตัญญูคลับ PSRU” ซึ่งเป็นความร่วมมือของ ๒ หน่วยงาน ในการ
จัดตั้งชมรมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ
บุคคล ๔ กลุ่ม ได้แก่ พ่อแม่ผู้มีพระคุณ, ครูอาจารย์และสถานศึกษา,
บรรพบุรุษของชาติบ้านเมือง และสถาบันพระมหากษัตริย์ สุสาธารณะ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง โดยในพิธีเปิด **ว่าที่เรืออากาศตรี**

ดร.บัญชา สำรวรสิน รองอธิการบดี มรพส. พร้อมด้วย **พันเอกวัชรพงศ์ แก้วแจ่ม** รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบก
ที่ ๓๕ ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนักศึกษาสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสโตน กองพัฒนานักศึกษา มรพส.
สวนทะเลแก้ว



PSRU
Pibulsongkram Rajabhat University

รับสมัคร ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2562

PSRU ALUMNI AWARDS 2019

ภายใน 20 กันยายน 2562 โทร.055-267-000 ต่อ 9607



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มรพส. รับสมัครและคัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยแสวงหาศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ยกย่องเป็นต้นแบบและประกาศเกียรติคุณในฐานะศิษย์เก่าคุณภาพของมหาวิทยาลัย สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีเกียรติประวัติด้านใดด้านหนึ่งใน ๗ ด้าน ดังนี้ ๑.) ด้านการศึกษา ๒.) ด้านการบริหารราชการ / รัฐกิจ ๓.) ด้านบริหารธุรกิจ / องค์กรเอกชน ๔.) ด้านวิจัย ๕.) ด้านบริการสังคม ๖.) ด้านศิลปวัฒนธรรม ๗.) ด้านอื่น ๆ เช่น ศาสนา ศิลปะ ศิลปะการแสดง กีฬา

ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพันทกำหนดมหาวิทยาลัย จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา โดยจัดส่งเอกสารโดยตรงได้ที่งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น ๒ มรพส. สวนทะเลแก้ว หรือทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.psr.ac.th โทรศัพท์ ๐๕๕ - ๒๖๗๐๐๐ ต่อ ๙๖๐๗